



Hotline: 0903236646

Website: vnconsult.com.vn

Email: thuhang@vnconsult.com.vn

Văn phòng: P.703 Tầng 7, Tòa nhà Ford Thăng Long,
số 105 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP.HN

THỦ TỤC CẤP VĂN BẢN XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC ĐIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG)

Cơ quan có thẩm quyền

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành phần hồ sơ gồm

1. Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 09/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
3. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;
4. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;
5. Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Ghi chú: Các giấy tờ quy định nêu trên là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu là tài liệu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời hạn giải quyết	05 ngày làm việc
Kết quả	<ul style="list-style-type: none">- Nếu hồ sơ hợp lệ: Cấp văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.- Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Căn cứ pháp lý	<ul style="list-style-type: none">- Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung hướng dẫn hồ sơ và thủ tục hành chính cơ bản để Quý khách hàng tham khảo. Hồ sơ chi tiết sẽ được VN CONSULT hướng dẫn và hỗ trợ Quý khách hàng soạn thảo/hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT

Tel: 0903 236 646 (Ms. Thu Hằng)

Email: thuhang@vnconsult.com.vn